



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๓๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๑๕๖๐

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และ ผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่มีประเด็นเกี่ยวข้อง และอาจมีผลกระทบต่อการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑-๕

(นางสาวรณช ทยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์
 ประจำวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

ประเด็น	ที่มา/URL	จำนวน	ความคิดเห็น
ข้อวิจารณ์การต่อสัญญาให้มูลนิธิหอศิลป์ฯ บริหารพื้นที่หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร	www.facebook.com/SarakadeeLite https://www.facebook.com/sarakadeelite/photos/a.๑๐๔๗๗๗๗๘๘๗๖๓๓๒๔๐/๔๗๓๑๘๕๕๙๔๑๒๕๙๐๐	๒,๕๐๐ likes ๑๒,๐๐๐ shares ๖๐๖ comments ๒,๕๐๐ engage count	- ร้อยละ ๙๗ ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีเพจ SarakadeeLite โพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับการต่อสัญญาให้มูลนิธิหอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยระบุถือเป็นสัญญาที่ดีหลังจาก กทม.และตัวแทนคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้หารือร่วมกันและมีมติต่อสัญญาให้มูลนิธิฯ เป็นผู้บริหารพื้นที่หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครต่ออีก ๑๐ ปี นั้น เห็นด้วยและดีใจที่ กทม.จะต่อสัญญาให้มูลนิธิฯ บริหารพื้นที่หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครต่อไปอีก ๑๐ ปี สะท้อนให้เห็นว่า ผู้บริหาร กทม.ให้ความสำคัญและสนับสนุนหอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม - ร้อยละ ๓ ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ควรมีการตั้งคณะกรรมการบริหารหอศิลป์ฯ ที่ประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตั้งข้อสังเกตการต่อสัญญาดังกล่าวเป็นการสร้างความนิยมทางการเมืองหรือไม่ เนื่องจากจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในเร็ว ๆ นี้

ข้อเสนอแนะ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการพิจารณาต่อสัญญามูลนิธิหอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการพื้นที่หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่จะสิ้นสุดในเดือน ส.ค.๖๔ รวมทั้งแนวทางการยกร่างสัญญาบริหารจัดการพื้นที่หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครฉบับใหม่และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ตลอดจนบทบาทของ กทม.ในการสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของเมือง